



Qua nhiệm vụ thi công thi công thi công Nghị quyết Đảng ủy Hội Công đoàn (CĐ) thành phố Quy Nhơn và Nghị quyết Đảng ủy Hội Công đoàn XIII CĐ thành phố Quy Nhơn, với phong cách: “Sâu sát, honest và công bằng”, vì quyền lợi ích hợp pháp của NLĐ và đoàn viên CĐ”, các cấp CĐ Quy Nhơn đã nỗ lực phấn đấu và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào công nhân và hoạt động CĐ, góp phần tích cực thi công thi công thi công các mục tiêu phát triển KT-XH của thành phố.

Chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động

Nhiệm vụ qua, LĐLĐ thành phố Quy Nhơn không ngừng sáng tạo, phát huy tính chủ động, sáng tạo, cách thức hóa các nội dung nghị quyết Đảng ủy Hội Công đoàn các cấp đề ra thành những trình hoạch định hàng năm sát với thực tiễn công việc. Bình quân hàng năm, có 100% đơn vị hành chính sở nghiệp vụ thuộc Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và trên 65% đơn vị, doanh nghiệp có đề cử người tiêu biểu Hội nghị NLĐ. Nội dung, chất lượng các hội nghị ngày càng được nâng cao, đa số nội dung của các bên thỏa thuận lao động tập thể tập trung vào những điểm khó khăn có liên quan cho NLĐ như chế độ phúc lợi tập thể, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, tiền lương, tiền thưởng, cải thiện đời sống làm việc, tiền ăn ca, các chế độ chính sách liên quan đến lao động như..., qua đó góp phần thúc đẩy xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Bên cạnh đó, CĐ thành phố chú trọng phối hợp, tham gia đoàn kiểm tra liên ngành tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp trong việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến NLĐ.

Công tác đời sống, chăm lo và bảo vệ quyền lợi NLĐ ngày càng được quan tâm. Trong nhiệm vụ, các cấp CĐ thành phố đã tích cực thăm hỏi, hỗ trợ cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau gần 5.000 suất quà, trị giá hơn 1,23 tỷ đồng. Riêng LĐLĐ thành phố đã trao tặng, phối hợp trao tặng 788 suất quà cho CNVCLĐ bị tai nạn lao động, bệnh hiểm

nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền gần 470 triệu đồng. Ngoài ra, các cấp
Công đoàn thành phố còn huy động nguồn tài trợ từ các đơn vị khác nhau với số tiền
quỹ quay vòng mỗi tháng hơn 200 triệu đồng; tổ chức điếu kiện cho 04 đoàn viên
Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn vay tín chấp nguồn vốn giới thiệu quyết định làm việc với tổng số tiền 80 triệu
đồng. Các hoạt động xã hội
đặc biệt triển khai sâu rộng đến từng Công đoàn cơ sở, đoàn viên và CNVCLĐ nhiệt tình hưởng ứng,
đóng góp số tiền gần 5
tỷ đồng vào các quỹ: “Mái ấm công đoàn Bình Định”, “Khuyến học”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì
Nghị quyết nghèo”, phòng chống dịch Covid-19, chương trình “Động hành cùng
phòng ngừa bệnh tật, bình đẳng...”; và nhân viên đoàn viên, CNVCLĐ tham gia hiến máu nhân đạo
đến 823 đơn vị máu.





nguyensid







Sản phẩm công nghệ mới của công ty được giới thiệu tại Hội chợ Triển lãm Thương mại Quốc tế Quy Nhơn lần thứ 10, diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Quy Nhơn, ngày 28/10/2019.